

สรุปจำนวนผู้ใช้บริการการขอรับคำปรึกษา

ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564

สถิติผู้รับบริการ				
ตุลาคม 2563	ช่องทางการขอรับบริการ	จำนวน ผู้รับบริการ	เรื่องที่ได้รับบริการให้คำปรึกษา	หมายเหตุ
	นักศึกษามาพบด้วยตัวเอง	1 คน	1. เรื่องการเรียน - การปรับตัวด้านการเรียน - ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับวิธีการเรียน	**ได้มีการนัดหมายนักศึกษา เพื่อให้มาพบ อย่างต่อเนื่องในครั้งต่อไป ในเดือน ธ.ค.63**
	รวม	1 คน	1 เรื่อง	

สถิติผู้รับบริการ				
พฤศจิกายน 2563	ช่องทางการขอรับบริการ	จำนวน ผู้รับบริการ	เรื่องที่ได้รับบริการให้คำปรึกษา	หมายเหตุ
	นักศึกษามาพบด้วยตัวเอง	1 คน	1. เรื่องอื่นๆ (การจัดโครงการ / การจัดกิจกรรม) - ให้ความรู้ถึงข้อกำหนดและข้อจำกัด ในการจัดกิจกรรม ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19	
	รวม	1 คน	1 เรื่อง	

สถิติผู้รับบริการ				
ธันวาคม 2563	ช่องทางการขอรับบริการ	จำนวน ผู้รับบริการ	เรื่องที่ได้รับบริการให้คำปรึกษา	หมายเหตุ
	ทำการนัดหมายนักศึกษา ต่อเนื่องจากการรับบริการ ในครั้งที่ผ่านมา (ต่อเนื่องจาก ต.ค.63)	1 คน	1. เรื่องการเรียน - การปรับตัว ด้านการเรียน - ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับวิธีการเรียน 2. เรื่องอื่นๆ - ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับต่างๆ - ให้คำปรึกษาเรื่องการเพิ่ม/ถอน รายวิชา และการรื้อรหัส เพื่อเข้าศึกษาใหม่	*ได้มีการนัดหมายนักศึกษา เพื่อให้มาพบอย่าง ต่อเนื่องในครั้งต่อไป ในเดือน มี.ค.64*
	นักศึกษามาพบด้วยตัวเอง	1 คน	1. เรื่องการเรียน - การปรับตัวด้านการเรียน - ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับวิธีการเรียน	
	รวม	2 คน	3 เรื่อง	

สถิติผู้รับบริการ				
มกราคม 2564	ช่องทางการขอรับบริการ	จำนวน ผู้รับบริการ	เรื่องที่ได้รับบริการให้คำปรึกษา	หมายเหตุ
	นักศึกษามาพบด้วยตัวเอง	2 คน	1. เรื่องอื่นๆ (การจัดโครงการ / การจัดกิจกรรม) - ให้ความรู้ถึงข้อกำหนดและข้อจำกัด ในการจัดกิจกรรม ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19	
	รวม	2 คน	1 เรื่อง	

สถิติผู้รับบริการ				
กุมภาพันธ์ 2564	ช่องทางการขอรับบริการ	จำนวน ผู้รับบริการ	เรื่องที่รับบริการให้คำปรึกษา	หมายเหตุ
	นักศึกษามาพบด้วยตัวเอง	5 คน	1. เรื่องการเรียน - การปรับตัว ด้านการเรียน - ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับวิธีการเรียน 2. เรื่องอื่นๆ - ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับต่างๆ - ให้คำปรึกษาเรื่องการเพิ่ม/ถอน รายวิชา - ให้ความรู้เรื่องหลักเกณฑ์และข้อบังคับ ของการกู้ยืมเงิน กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ./กรอ.)	*เป็นกลุ่มนักศึกษา ที่กู้ยืมเงิน กองทุนเงินกู้ยืม เพื่อการศึกษา ซึ่งมีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ ที่ สบพ. กำหนด ที่จะอนุญาตให้มีสิทธิ์กู้ยืม*
	นักศึกษามาพบด้วยตัวเอง	1 คน	1. เรื่องการเรียน - การปรับตัวด้านการเรียน - ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับวิธีการเรียน 2. เรื่องอื่นๆ - ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการปรับตัวในการคบเพื่อน - ให้คำปรึกษาในการคบเพื่อนเพศตรงข้าม และเรื่องส่วนตัวอื่นๆ	*ได้มีการนัดหมายนักศึกษา เพื่อให้มาพบอย่าง ต่อเนื่องในครั้งต่อไปเพื่อติดตามผล ในเดือน มี.ค.64*
	รวม	6 คน	4 เรื่อง	

สถิติผู้รับบริการ				
มีนาคม 2564	ช่องทางการขอรับบริการ	จำนวน ผู้รับบริการ	เรื่องที่รับบริการให้คำปรึกษา	หมายเหตุ
	ทำการนัดหมายนักศึกษา ต่อเนื่องจากการรับบริการ ในครั้งที่ผ่านมา (ต่อเนื่องจาก ธ.ค. 63)	1 คน	1. เรื่องการเรียน - การปรับตัว ด้านการเรียน - ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับวิธีการเรียน 2. เรื่องอื่นๆ - ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับต่างๆ - ให้คำปรึกษาเรื่องการเพิ่ม/ถอน รายวิชา และการรื้อรหัส เพื่อเข้าศึกษาใหม่	*นักศึกษา ได้เข้ารับคำปรึกษา จากอาจารย์ที่ปรึกษาของตนเอง และตัดสินใจ รื้อรหัส เพื่อเข้าศึกษาใหม่ ตามคำแนะนำของ อาจารย์ที่ปรึกษา*
	ทำการนัดหมายนักศึกษา ต่อเนื่องจากการรับบริการ ในครั้งที่ผ่านมา (ต่อเนื่องจาก ก.พ. 64)	1 คน	1. เรื่องการเรียน - การปรับตัว ด้านการเรียน - ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับวิธีการเรียน 2. เรื่องอื่นๆ - ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการปรับตัวในการคบเพื่อน - ให้คำปรึกษาในการคบเพื่อนเพศตรงข้าม และเรื่องส่วนตัวอื่นๆ	*ได้มีการนัดหมายนักศึกษา เพื่อให้มาพบอย่างต่อเนื่องในครั้งต่อไปเพื่อติดตามผล*
	รวม	2 คน	4 เรื่อง	

สรุปจำนวนผู้ใช้บริการการขอรับคำปรึกษา เดือน ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564 มีผู้ใช้บริการทั้งหมด 11 คน โดยช่องทางการขอรับบริการ มีดังต่อไปนี้

1. นักศึกษามาพบด้วยตนเอง มีจำนวน 11 คน
2. ทำการนัดหมายนักศึกษา เพื่อให้บริการต่อเนื่อง จำนวน 2 คน
(ให้บริการต่อเนื่องแก่นักศึกษา 1 คน จำนวน 3 ครั้ง)
(ให้บริการต่อเนื่องแก่นักศึกษา 1 คน จำนวน 2 ครั้ง)

เรื่องที่ได้รับบริการให้คำปรึกษา ที่มีผู้มาขอรับบริการมากที่สุด เรียงตามลำดับ ได้แก่

1. เรื่องการเรียน
2. เรื่องอื่นๆ
 - การจัดโครงการ/การจัดกิจกรรม
 - ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับต่างๆ
 - ให้คำปรึกษาเรื่องการเพิ่ม/ถอน รายวิชา
3. เรื่องการปรับตัว